



“อรุณ เลิศวิไลย์”

ภารกิจ ธ.ก.ส. “ธนาคารเพื่อพัฒนาชนบท”

พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

พ.ศ.2554 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังคงทำหน้าที่ของธนาคารเพื่อเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คงเส้นคงวา ทว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆ ย่อมเปลี่ยนแปลง แม้แต่การดำเนินงานของ ธ.ก.ส.เอง ที่ได้มีการปรับแผนรุกขยายบริการมากกว่าจะจำกัดเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น สินเชื่อ 108 อาชีพ, สินเชื่อนอกภาคเกษตร Special Talk ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่าจุดยืน แนวทางบริหาร ธ.ก.ส. ณ วันนี้เป็นอย่างไร

ที่มาของสินเชื่อ 108 อาชีพ/นอกภาคเกษตร มีความเป็นมาอย่างไร?

“ตามที่ ธ.ก.ส.เกิดจากรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ธนาคารได้เข้ามาช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถที่จะกู้เงินจากสถาบันการ

เงินทั่วไปได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นมา เพื่อที่จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรทางด้านการเงิน กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 ธ.ก.ส. สามารถที่จะทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางการเงินต่อเกษตรกรได้เกือบ 100% ต่อมาทาง ธ.ก.ส. จึงได้ขอแก้ พ.ร.บ. ขึ้นเป็นครั้งแรก”

ทำไมต้องแก้พ.ร.บ.

“หลังจากที่ ธ.ก.ส. ได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรด้านแหล่งทุนได้เกือบ 100% แล้ว เราก็มองว่าคนที่อยู่ในชนบท ซึ่งเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นเกษตรกร แต่เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หรือในกลุ่มคนที่กำลังมองหาอาชีพอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเอง อะไรต่างๆ เหล่านี้ โอกาสที่พวกเขาจะเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินแน่นอนว่าโอกาสได้ค่อนข้างยาก ด้วยรายได้ที่ไม่มีแน่นอน หรือคุณสมบัติบางอย่างเขายังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อให้ได้ อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงได้มีบริการสินเชื่อ 108 อาชีพขึ้นมาเพื่อบริการเงินกู้ให้กับบุคคลดังกล่าว จะได้นำเงินก้อนนี้ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพภายในชุมชน เช่น คำขายเปิดร้านตัดเสื้อ เสริมสวย ฯลฯ เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ 108 อาชีพนั้นจะง่ายกว่าสถาบันการเงินทั่วไป คือทางเจ้าหน้าที่จะมีเกณฑ์ตัดสินใจอนุมัติดูจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเป็นไปได้ของตัวเองเป็นหลักสำคัญ ซึ่งประโยชน์ที่เขาจะได้รับคือ ธ.ก.ส. ตั้งใจที่จะสนับสนุนทุนสร้างอาชีพให้คนในชนบทให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนทางอาชีพได้จริงๆ เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้ในระบบ และเพื่อให้ลูกหลานในชุมชนมีงานทำไม่ต้องพลัดถิ่นออกไปหางานทำในเมืองอีกด้วย

โครงการเหล่านี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 แล้วจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าตอนนี้ ธ.ก.ส. มีลูกค้า 108 อาชีพพอกพอสมควร”

“และนอกจากจะมุ่งให้เงินทุนสร้างอาชีพในชนบทแล้วเนี่ย เรายังโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมกลางน้ำ เช่น โรงสี ซึ่งสมัยก่อนนี้ ธุรกิจโรงสีนี้ไม่สามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ได้นะ เพราะเราถือว่าถ้าแก่โรงสีไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่เป็นผู้ประกอบการจึงไม่สามารถเข้ามากู้เงินจาก ธ.ก.ส.ได้ แต่ปัจจุบัน ธ.ก.ส. สามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อกับโรงสีได้ หลังจากที่เรามีสินเชื่อนอกภาคเกษตร ขึ้นมา โรงสี คือ ธุรกิจนอกภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และหลังจากที่เราให้เขาได้ปั๊บมันก็เชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร คือ เกษตรกรที่กู้เงินจาก ธ.ก.ส. ไปปลูกข้าว แล้วเขาสามารถที่จะนำข้าวมาขายให้กับโรงสี เพราะถ้าโรงสีไม่มีเงินหมุนเวียน โรงสีก็ไม่มีเงินซื้อข้าวเปลือก ผลกระทบนี้ก็จะส่งต่อไปยังชาวนา ดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของสินเชื่อภาคการเกษตรครับ”

“แต่ทั้งนี้กฎหมายก็ได้ล็อกไว้แล้วว่า ให้ปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าที่ไม่ใช่เกษตรกรได้ แต่ต้องอนุมัติให้ไม่เกิน 20% เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเขากลัวว่า ธ.ก.ส. จะทอดทิ้งภาคเกษตรกร เพราะกิจการนอกภาคการเกษตรนี้มีความเสี่ยงที่น้อยกว่า ด้วยความจริงที่ว่าอาชีพเกษตรกรนี้จำนวนผลผลิตที่ได้มักขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น ปีไหนฝนฟ้าดี แต่ราคาผลผลิตไม่ดี ในขณะที่ปีไหนฝนฟ้าไม่ดี ผลผลิตล้นได้รับความเสี่ยงหาย ราคาจะดี เพราะผลผลิตขาดตลาด ฉะนั้นอาชีพนอกภาคการเกษตรจึงมีความเสี่ยงที่น้อยกว่ามาก ดังนั้นกฎหมายจึงจำเป็นต้องล็อกเอาไว้ว่า ห้าม ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อภาคการเกษตรเกิน 20%”

จุดเด่นของสินเชื่อภาคการเกษตร

“การให้สินเชื่อกับโรงสี แน่แน่นอนว่าโรงสีต้องได้รับผลประโยชน์คือ เขาสามารถที่จะวางแผนแหล่งรับซื้อที่แน่นอน ไม่ต้องไปแข่งขันแย่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับโรงสีอื่น ขณะเดียวกัน ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เป็นเกษตรกร เขาก็ต้องได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน คือ เขาต้องสามารถขายผลผลิตได้ราคา เพราะที่ผ่านมากเกษตรกร มักประสบปัญหาเรื่องการขาดตลาดเพื่อขายกันเองได้ราคาบ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งเมื่อก่อนทาง ธ.ก.ส.ไม่ได้เข้าไปดูแลเท่าไรนัก แต่ตอนนี้เราได้เข้าไปดูแลมากขึ้นรวมถึงส่วนนี้ด้วยกระบวนการเราจึงเป็นแบบว่า เรามีลูกค้าที่เป็นโรงสี ที่มากู้เงินไปเพื่อนำไปรับซื้อข้าว แต่ก่อนเขาอาจต้องไปรับซื้อข้าวเองใช้มั้ย แต่พอเขาเป็นลูกค้าเราเขาไม่ต้องไปหาซื้อเองแล้ว เพราะ ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่รวบรวมเกษตรกรที่เคยมากู้เงินซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวทำนา เมื่อได้ผลผลิตเราก็ให้เขาเอาผลผลิตที่ได้นั้นแหละมาขายให้กับโรงสีลูกค้าเรา และทางโรงสีเอง

นอกจากจะได้ข้าวแน่ๆ แล้วโรงสียังได้ประโยชน์อีกที่ว่าเขาไม่ต้องมาปวดหัวกับการทำบัญชี จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ขายข้าวให้แต่ละรายๆ คือตรงนี้โรงสีไม่ต้องมาเครียดด้วยเลย เพราะ ธ.ก.ส. สามารถเข้ามาช่วยเหลือบริการจุดนี้ได้แบบเบ็ดเสร็จ บริการโอนเงินถึงมือเกษตรกรให้เสร็จสรรพ

โรงสีแค่นี้ที่ตีเช็คมาหนึ่งฉบับ พร้อมด้วยรายละเอียดว่าโรงสีรับซื้อข้าวของใคร เอามาเท่าไร ราคาเท่าไร เสร็จแล้วเราก็จะช่วยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ให้กับลูกค้าจนครบถ้วนทุกรายในการชำระค่าข้าวให้เรียบร้อย ทุกอย่างถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบ และนี่คือบริการที่เราที่ผมเชื่อว่าธนาคารอื่นไม่มีเหมือนเราแน่ๆ”

ปัจจุบัน สินเชื่อผู้ประกอบการกลางน้ำ ธ.ก.ส. เราไม่ได้เน้นแข่งขันหาลูกค้าด้วยเรื่องของราคาดอกเบี้ยที่ใครจะต่ำกว่าใครได้มากกว่ากันอีกแล้ว แต่ผมจะใช้จุดแข็งของ ธ.ก.ส. ตรงที่พื้นฐานเราคือผู้ให้สินเชื่อกับเกษตรกรอยู่แล้ว ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงสามารถรวบรวมข้อมูลแหล่งผลิตได้ นี่คือจุดแข็งของ ธ.ก.ส. ณ เวลานี้ครับ”

การเกษตรในอนาคตจะเป็นอุตสาหกรรมหมักใหม่?

“ทั้งเว็ลด์แบงก์ทั้ง FAO (คือ Food and Agriculture Organization องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) เขาคาดการณ์ไว้ว่า อีก 40-50 ปีข้างหน้า จะเกิดวิกฤติพลังงาน กับวิกฤติอาหารที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะพลเมืองโลกจะมีเพิ่มขึ้น ฉะนั้นโลกจึงต้องมองหาพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานฟอสซิล นั่นก็คือพลังงานทดแทนจากพืช เช่น พลังงานจากปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย แล้วพืชพวกนี้ประเทศไทยเรามีหมดเลย สามารถผลิตเพื่อใช้เอง และสามารถส่งออกขายทั่วโลกได้สบายๆ ดังนั้นเป็นโชคดียิ่งของเราที่เรามีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ บ้านเราเป็นเมืองเกษตร นี่จึงเป็นโอกาสทางการเกษตรของเราที่ยังเปิดกว้างมากในอนาคต เพียงแต่ว่าจุดจัดการโซนนิ่งพื้นที่การปลูกให้เหมาะสมว่าพืชแต่ละชนิดควรปลูกพื้นที่ไหน ตรงนี้ศึกษาพวกนี้ให้ดีก็แล้วกัน” **คุณอรุณ** กล่าวทิ้งท้าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สำนักงานใหญ่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 Tel: 0-2280-0180 ต่อ 2027 Call Center
0-2555-0555 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสาขา
ใกล้บ้าน



ผู้เรียบเรียง : จักรัส เซ็นนิล / มนตรี ตรีขารี
สำนักพิมพ์ : นีออน บুক มีเดีย
โทร : 0-2919-9224
ราคา : 120 บาท

เป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรยาสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นการรักษาโรค อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ-ความดัน และโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เหมาะสำหรับเป็นคู่มือยาสมุนไพรประจำบ้าน ประจำห้องสมุดทั่วไป ได้เป็นอย่างดี



ผู้เรียบเรียง : สุธิพงษ์ ดินเขาน้อย
สำนักพิมพ์ : นีออน บุก มีเดีย
โทร : 0-2919-9224
ราคา : 130 บาท

ไม้ผลเศรษฐกิจ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลไม้ยอดนิยมของประเทศไทย ถึง 10 ชนิด เป็นการนำข้อมูลการปลูก การดูแลรักษา และการตลาดของผลไม้ทั้ง 10 ชนิด มารวมไว้ในหนังสือเล่มเดียว นอกจากนี้ยังนำข้อมูลของผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรตัวจริงเสียจริง ที่มีประสบการณ์การปลูกผลไม้เป็นอาชีพทำเงิน



เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โทร : 0-5332-8496-8
ราคา : 350 บาท

ประเทศไทยนับว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะทรัพยากรพันธุ์พืช ถือเป็นจุดเด่นและจุดได้เปรียบของประเทศ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านโป่งคำ ทำให้ “พืชอาหารท้องถิ่น และพืชสมุนไพรท้องถิ่น” จะเป็นแหล่งความรู้ที่ถ่ายทอดสู่สังคมไทย ให้ได้รู้จักคุ้นเคยพืชท้องถิ่นเหล่านั้นมากขึ้น อีกทั้งยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ รวมอยู่ด้วยอีกมากมาย



ผู้เรียบเรียง : อภิราชฤทธิ์ ชุ่มมงคล
สำนักพิมพ์ : อภิราชฤทธิ์ บุกเฮ้าส์
โทร : 08-1881-3559
ราคา : 179 บาท

มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาในสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข ความจริงแท้แล้วชีวิตที่เกิดมา ท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าชีวิตท่านต้องการอะไรกันแน่ ท่านเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งใดกันแน่ แล้วความสำเร็จและความสุขจริงๆ นั้นมันอยู่ตรงไหน...? ในหนังสือโชคดีที่ได้ อ่าน ตอน...ความลับที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรม จะพาท่านไปพบกับความสำเร็จในทางโลก และมีความสุขในทางธรรมได้อย่างแท้จริง